



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันโพธิ์
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันโพธิ์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันโพธิ์ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน ๒ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลตันโพธิ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้ ท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรรได้ ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลตันโพธิ์จะแต่งตั้งบุคคลที่ได้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสิงห์บุรี (ก.อบต.จ.สิงห์บุรี)

๓. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ตามประกาศนี้เป็นการขึ้นบัญชีตามผลคะแนนการสอบและตามคำรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ฉะนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร ฯ แม้ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรแล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะพิจารณายกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ส.ล. นว

(นายสุริโย นุวรรณโณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันโพธิ์

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สำนักปลัด

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑.	นางสาวธนพรรณ ตันติวชิรานนท์	เป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรอันดับ ๑

สุ.โ นุช

(นายสุริโย นุวรรณโณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักปลัด

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑.	นายวัชระ ภูดี	เป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรอันดับ ๑

สุ.โ นุ.

(นายสุริโย นุวรรณโณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์